

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/วท๓๓๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)

เรียน ประธานกรรมการเขตตรวจราชการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการจัดประกวดฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้บูรณาการการใช้งบประมาณที่โอนจัดสรรให้เขตตรวจราชการ (Cluster) ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ให้เขตตรวจราชการ (Cluster) ดำเนินการจัดประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับภูมิภาค (Cluster) และจัดส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานแสดงในงาน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ขอให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๐๗๑